
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วัน อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว 

********************** 
ผู้มาประชุม 
1. นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
2. นายชาญชัย  จิรัสธนวรภัทร  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
3. นายจำรุญ  กำแพงคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
4. นายปราจิต    พลาศรัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
5. นายอินทอง  ชุมภูศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
6. นางคำมูล  บรรเรียนกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
7. นางจินดารัตน์   รัตนธนภรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
8. นายศุภชัย  ภูแสนทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
9. นายมนตรี   เม่อแลกู่   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
10. นายกิตติพงศ์   แสงธรรมโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
11. นายปานเทพ    โชคพินิจกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
12. นายบุญสม  ใจยะ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
2. นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
3. นายอาหล่อง อาหยิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
4. นายพล  ผามั่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
5. นางสาวศิริรัตน์ สันธ ิ   ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว  
6. นายวรวุฒิ   บัววัฒนา  รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว 
7. นางทัชชกร   สุวรรณจักร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายทวิช     ยะปะนันท์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวมนัชยา   ชื่นดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน 

     ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นายธนพัฒน์  กำแพงคำ  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน 

     ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นางสาว นฤมล   อุ่นคำ   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน 

      ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
12. นางณัฐชยา  มาลัย   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
13. นางอาภาพร จิระ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
14. นางณัฐปภัสร        บั้งเงิน   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
15. นางสาวณชญาดา    สุขฟองคำ  นิติกรปฏิบัติการ  

16 นาง... 
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16. นางวัชรินทร์   มาไกล   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
17. นางสาวระพีพร    อินต๊ะอ้าย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางสาวนิศารัตน์ ปัญญาโกญ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19. นายอภิสิทธิ์  อภิญญาวิศาล  พนักงานขับรถยนต์ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
                     นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2567 ณ บัดนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

กระผม นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ในนามประธานสภาเทศบาล
ตำบลแม่ยาว มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่าน คณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่านที่ ได้ช่วยกัน 
ช่วยเหลือ บรรเทาทุก และแก้ไขจากเหตุประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานี้ 

2) ขอขอบคุณ  นายกองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัด เชี ยงราย             
ที่ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยบุคลากรเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาน้ำหลากเข้ากัดเซาะคันตลิ่งในเขตพ้ืนที่การเกษตรของตำบล
แม่ยาว โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ซึ่งได้ดำเนินการได้บางส่วนแต่ด้วย
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออำนวยจึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความ
ช่วยเหลือในโอกาสต่อไปครับ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ 

สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เม่ือวันที่  13 สิงหาคม 
2567 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2567 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2567 ปรากฏตามสำเนาบันทึกการ
ประชุมทีไ่ด้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว และทุกท่านไดต้รวจสอบแล้ว 
ทั้งนี้ หากจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติรับรองฯ ครับ 

ทีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ         
สมัยที ่3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 
รับรอง  11  เสียง  
ไม่รับรอง  -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 
 

นายจำรุญ  กำแพงคำ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจำรุญ  กำแพงคำ สมาชิกสภา
เทศบาลฯเขต 1 และ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงาน
บันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  มายังประธานสภาเทศบาล
ตำบลแม่ยาวเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญั ตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญั ตติด้ วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจง  ข้อสงสัยต่างๆ 
เกี่ยวกับรายงาน นั้น 
         คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ฯ  ขอรายงานผลของการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ 
จำนวน 3 วัน คือวันที่ 14 - 16 สิงหาคม ๒๕67 เวลา ๐๘.30 – ๑6.30 น.
โดยให้รับแบบเสนอขอแปรญัตติ ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล ชั้น 2 อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว   

๒. ในช่ ว ง เวลาดั งกล่ าว  ไม่ มี ผู้ ใดมายื่ น คำแปรญั ตติ ฯ  ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

3.คณะกรรมการ... 
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๓. คณะกรรมการแปรญัตติฯมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
กิจการสภาเทศบาล ชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตำบลแม่ยาว และได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบให้แก้ไขคำ
ชี้แจงร่างเทศบัญญัติดังกล่าว จำนวน 2 รายการ เป็นดังนี้ 
รายการที่ 1 หน้า 170/184 โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ซอย 4 
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล 
ตั้งไว้ 227,000.- บาท  
คำชี้แจง       
สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 581896, N 2206741   

    จุดสิ้นสุด   พิกัด E 582117, N 2206716 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.70 – 1.40  ม. ยาวรวม 417.80 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.55 ตร.ม. ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่มท 
0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
6354   ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม              
ครั้งที่ 3/2567   ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 53 ลำดับที่ 10  (กองช่าง) 
รายการที่  ๒  หน้ า  173/184 โครงการปรับปรุ งเส้ นทาง สายทาง               
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก – บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10     
บ้านห้วยขมนอก 
ต้ังไว้ 499,500.- บาท  
คำชี้แจง  
สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 580409, N 2212799  
               จุดสิ้นสุด พิกัด E 580246, N 2212925  
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 218.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม. ไหล่ทางปรับตาม
สภาพพ้ืนโดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 
 

เป็นไปตาม... 
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
6354  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
3/2567  ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 56 ลำดับที่ 13 (กองช่าง) 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายจำรุญ  กำแพงคำ ประธานกรรมการ
แปรญัตติ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาฯ         
ซึ่งไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ แต่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอแปรญัตติ 
และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแปรรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว       
จำนวน 2 รายการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
 ข้อ ๕1 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่ มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น       
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง    
มตนิั้นอกี   
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว ขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนนิการตามความในวรรคสามก็ได้   
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน  

ในการ... 
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ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 
 
จึงขอนำปรึกษาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวโดยให้ปรึกษา
เรียงลำดับข้อเฉพาะที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข ดังนี้ 
รายการที่ 1 หน้า 170/184 โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ซอย 4 
หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล  
ตั้งไว้ 227,000.- บาท  
ร่างฯ เดิม  
ปรากฏ คำชี้แจง  ดังนี้ 
สถานที่ดำเนนิการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 581896, N 2206741   
                         จดุสิ้นสดุ   พิกัด E 582117, N 2206716  
ปริมาณงาน  :  ขนาดกว้าง 0.70 – 1.40 ม. ยาวรวม 417.80 ม.      
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.55 ตร.ม. 
ไหล่ทางปรับสภาพตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354         
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม               
ครั้งที่ 3/2567 ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 53 ลำดับที่ 10  (กองช่าง) 
 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมตแิปรญัตติแก้ไข ดังนี้  
รายการที่ 1 หน้า 170/184  
โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล 
ตั้งไว้ 227,000.- บาท  
ปรากฏ คำชี้แจง  ดังนี้      
สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 581896, N 2206741  
      จุดสิ้นสุด   พิกัด E 582117, N 2206716 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.70 – 1.40  ม. ยาวรวม 417.80 ม.      
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.55 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 
 

 
เป็นไปตาม... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ที ่มท 0808.2/ว1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
   ที่ มท 0808.2/ว6354  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 3/2567  ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 53 ลำดับที่ 10 (กองช่าง) 
 
กระผมจะขอปรึกษาในรายการที่ 1 ข้างต้นต่อที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะปรึกษาในที่ประชุมหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะนำปรึกษาในที่ประชุมแล้ว  กระผมจึงจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

มีมติขั้นแปรญัตติ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรายการที่ 1 โครงการปรับปรุงเส้นทาง      
สายทาง ซอย 4 หมู่ที ่8 บ้านทรายมูล ตั้งไว้ 227,000.- บาท 
เห็นด้วยตามร่างฯ เดิม                      -    เสียง  
เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ                    11  เสียง  
งดออกเสียง                                   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ทั้งนี้ กระผมขอปรึกษาในที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะปรึกษา     
ในรายการที่ ๒ ดังนี้ 
รายการที่ 2 หน้า 173/184 โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง หมู่ที่ 10 
บ้ านห้ วยขมนอก  – บ้ านสองแควพัฒ นา (บ้ านบริวาร ) หมู่ ที่  10            
บ้านห้วยขมนอก  
ตั้งไว้ 499,500.- บาท  
ร่างฯ เดิม  
ปรากฏ คำชี้แจง  ดังนี้ 
สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 580409, N 2212799  
                จุดสิ้นสุด   พิกัด E 580246, N 2212925 
 ปริมาณงาน  :  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 219.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม. ไหลท่างปรับตาม
สภาพพ้ืนโดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว
กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/           
ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
 
 

เป็นไป... 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่  
3/2567 ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 56 ลำดับที่ 13 (กองช่าง) 
 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมตแิปรญัตติแก้ไข ดังนี้  
รายการที่ ๒ หน้า 173/184  
โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก – บ้านสองแคว
พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก  
ตั้งไว้ 499,500.- บาท  
ปรากฏ คำชี้แจง  ดังนี้ 
สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 580409, N 2212799  
               จุดสิ้นสุด พิกัด E 580246, N 2212925  
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 218.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม. ไหล่ทางปรับตามสภาพ
พ้ืนโดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว6354  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3/2567  ยุทธศาสตร์ที ่1 หน้า 56 ลำดับที่ 13 (กองช่าง) 
  

 กระผมจะขอปรึกษาในรายการที่ 2 ข้างต้นต่อที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะปรึกษาในที่ประชุมหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะนำปรึกษาในที่ประชุมแล้ว  กระผมจึงจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม มีมติขั้นแปรญั ตติ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรายการที่  2 โครงการปรับปรุงเส้นทาง         
สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก – บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร)      
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก ตั้งไว้ 499,500.- บาท  
 

เห็นด้วยตามร่างฯ เดิม                      -    เสียง  
เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ                    11  เสียง  
งดออกเสียง                                   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 

นาย... 
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นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ได้ขอมติที่ประชุมในขั้นแปรญัตติแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลมีมติ        
ขั้นแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2568 มีมตเิห็นด้วยกับคำแปรญัตติ ทั้ง 2 รายการข้างต้น  
 
 

 4.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2568 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 

 
นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ต าม ร ะ เบีย บ ก ร ะท ร ว งม ห า ไท ย  ว่า ด้ว ย ข้อ บัง คับ ก ารป ร ะชุม      
ส ภ า ท ้อ ง ถิ ่น  พ . ศ . 2 5 4 7  แ ล ะ แ ก ้ ไ ข เ พิ ่ม เ ต ิม ถ ึ ง  ( ฉ บ ับ ที ่  3 )       
พ .ศ .  2565 ข้อ 52  การพิจ ารณาร่า งข้อบัญญัติ ในวาระที่ส าม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย  
ถ้ามี เหตุผ ลอันสมควร  ในการพิจ ารณาวาระนี ้  ให้ที ่ป ระชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่ าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
จะ เห็น ได้ว่ า  ใน การพิจ า รณ าวาระที ่  3  ขั ้น ล ง มติ  ป ระชุมสภ า
ท้องถิ่นต้องลงมติว่า เห็นชอบหรือ ไม่ เห็นชอบตราเป็น เทศบัญญัติ
หรือไม่  เ พ่ือที่จะได้ เสนอผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ดังนั ้น  กระผมจะขอมติที่ป ระชุม สภาฯ  ว่าสมาชิกสภาฯ  ท่าน ใด
เห็น ชอบ ให้ต ร า เป็น เท ศ บัญ ญัติ งบ ป ร ะม าณ ร ายจ่า ย ป ร ะจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2568 โดยมีคำแปรญัตติ  จำนวน 2 รายการ 
ตามมติวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ  โปรดยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะครับ 
 

ที่ประชุม มติวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
มีมติ เห็ นชอบ ให้ ต รา เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี        
งบประมาณ  พ.ศ. 2568 โดยมีคำแปรญั ตติ  จำนวน 2 รายการ          
ตามมติวาระที่ 2 ขั้นแปรญตัติ    
      

เห็นชอบ     11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง  
งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)      
สำนักปลัดเทศบาล  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2 รายการ รวมทั้ งสิ้น  97,000.00 บาท               
(เก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
1) เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 65,000.00 บาท   
 (ราคาเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาโครงการจัดระหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย) 
2) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 16,000.00 บาท รวมงบประมาณตั้งไว้ 32,000 บาท 
 (ราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2566 ) 
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงในข้อเสนอดังกล่าวด้วยครับ 

นายอภิรักษ์   อนิต๊ะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง  และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย   
    กระผม  นายอภิ รั กษ์   อินต๊ ะวั ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ ยาว            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น นั้น กระผมได้รับแจ้งจากงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล
ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่  สป(ท.ร.) 091/2567 ลงวันที่  15 
สิงหาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยขออนุมัติตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการดังกล่าว ทั้งนี้ 
กระผม ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ 

                
นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงด้วยครับ 
 
 

นาง... 
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นางทัชชกร  สุวรรณจักร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางทัชชกร สุวรรณจักร  
หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงว่า สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
แม่ยาว ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่ยาว 
อาทิ การแจ้งเกิด แจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านและฐานข้อมูล การขอเลขหมายประจำบ้าน รวมถึงการดำเนินการประสาน
ขอสัญชาติให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ ซึ่งปัจจุบันเครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้านที่สามารถใช้งานได้เพียง 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
ผู้ดูแลระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาวจึงให้
ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน ซึ่งขณะนี้เครื่องพิมพ์ดังกล่าว
เริ่มติดขัด หมึกพิมพ์ไม่ชัดเจน ซึ่งเกรงว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการพิมพ์
สมุดทะเบียนบ้าน หรือเอกสารทางราชการอ่ืน ๆ ที่สำคัญ  สำนักปลัดเทศบาล
จึงมีความจำเป็ นในการขออนุ มัติ โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้ อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการเพ่ือรองรับการบริการประชาชนต่อไปค่ะ 
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ     
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ ขอเชิญ 
นายปานเทพ  โชคพินิจกูล กล่าวครับ 
 

นายปานเทพ   โชคพินิกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายปานเทพ  โชคพินิจกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 ขอแสดงความเห็นว่า ผมเห็นด้วย   
ที่จะซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนดังกล่าว แต่ผมก็อยากให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างสุงสุดและคุ้มค่าที่ซื้อมา ซึ่งตามที่ผมสังเกตจะเห็นว่าเครื่องพิมพ์      
ของแต่ละกองที่ใช้อยู่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ บางครั้งมีชาวบ้านมาขอยื่น
เอกสารพร้อมขอให้พิมพ์ภาพถ่ายประกอบให้ด้วย ก็ไม่สามารถพิมพ์ได้ จึง
อยากใหจ้ัดหาเพ่ือรองรับการบริการประชาชนได้อย่างสูงสุดครับ  
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายมานั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
จะมีคำชี้แจงใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านกล่าวครับ 

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด เทศบาล           
รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอภิรักษ์  
อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ขอนำเรียนข้อมูลว่า การที่มีขอ
เสนอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดังกล่าวนั้น เป็นการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ทดแทนของเดิมที่เสียไปซึ่งหากมีการซ่อมแซมก็เป็นการ
ซ่อมที่ไม่คุ้ม จึงได้เสนอเพ่ือซื้อของใหม่มาทดแทนของเดิมครับ 
 
 

นาย... 
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นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ         
ขอเชิญ นายปราจิต  พลาศรัย กล่าวครับ 
 

นายปราจิต   พลาศรัย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม       
นายปราจิต  พลาศรัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 ขอสอบถาม
รายละเอียดเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านดังกล่าว ว่ารูปร่างอย่างไร เหตุใด
จึงมีราคาแพง จึงขอเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจง ครับ 
 
 

นางทัชชกร  สุวรรณจักร  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับรูปร่างของ
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนและเครื่องสแกนเนอร์ดังกล่าว  ขออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ลงภาพถ่ายในไลน์กลุ่ม เพ่ือให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพ ว่าเครื่อง
ดังกล่าวเป็นเครื่องที่จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบของงานทะเบียนราษฎร์
ด้วย โดยม ี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ค่ะ 

1. เป็นเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบ 24 หัวเข็ม 
2. สามารถพิมพ์ต้นฉบับและสำเนารวมกันได้ไม้น้อยกว่า 4 ชุด 
3. สามารถพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้ 
4. สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได ้
5. มีหน้าจอ LCD หรือหน้าจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของ

เครื่องพิมพ์ 
6. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษร ต่อวินาที (CPS) 

ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI)  
7. ต้องมีช่องเชื่อมต่อ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
- Serial  Interface  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
-  USB 1 ช่อง และ Serial  Interface  1 ช่อง 

8. ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านกับโปรแกรมประยุกต์ที่กรมการ
ปกครองใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติ
โครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  

 จึงขอนำเรียนให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาค่ะ 
 
 

นาย... 
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นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ตามภาพถ่ายในกลุ่มไลน์แล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติม โปรดยกมือขึ้นครับ หากไม่มี กระผมในนามประธานในที่ประชุม 
จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อพิจารณาแล้ว ท่านใดควรอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่)  สำนักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น  97,000.00 บาท  (เก้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) สำนักปลัดเทศบาล  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น  
97,000.00 บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
รายการที่ 1 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 65,000.00 บาท   

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน  (Passbook Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง  
ตั้งไว้ 65,000.00 บาท  
คำชี้แจง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน  (Passbook Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000.00 บาท 
 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
1. เป็นเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบ 24 หัวเข็ม 
2. สามารถพิมพ์ต้นฉบับและสำเนารวมกันได้ไม้น้อยกว่า 4 ชุด 
3. สามารถพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้ 
4. สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได ้
5. มีหน้าจอ LCD หรือหน้าจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของ

เครื่องพิมพ์ 
6. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษร ต่อวินาที 

(CPS) ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI)  
 
 

7.ต้อง... 
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7. ต้องมีช่องเชื่อมต่อ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
- Serial  Interface  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
-  USB 1 ช่อง และ Serial  Interface  1 ช่อง 

8. ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านกับโปรแกรมประยุกต์ที่กรมการ
ปกครองใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติ
โครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0210.5/12460  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

 

รายการที่ขอโอนลด 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  118,015.00 บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ 65,000.00 บาท 
งบประมาณ คงเหลือหลงัโอนลด 53,015.00 บาท 
 
รายการที่ 2 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที ่1 จำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 16,000.00 บาท รวมงบประมาณ 
ตั้งไว้ 32,000 บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1 จำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 16,000.00 บาท  
ตั้งไว้ 32,000 บาท 
 
 
 
 
 

คำชี้แจง... 
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คำชี้แจง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบที่  1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.00 บาท      
รวมงบประมาณ 32,000.00 บาท 

- รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2566 หน้า 21 ลำดับที่ 56  

 

รายการที่ขอโอนลด 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  53,015.00 บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ 32,000.00 บาท 
งบประมาณ คงเหลือหลังโอนลด 21,015.00 บาท 
 
อนุมัติ       11  เสียง 
ไม่อนุมัติ      -   เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
  

 
 

5.2 เสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และหมวด      ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น  106,950.00 บาท  (หนึ่งแสนหกพันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนี้ 
 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)   จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000.00 บาท  รวมงบประมาณตั้งไว้ 
96,000.00 บาท 
(ราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มนีาคม 2566 ) 
2)   โต๊ะทำงานและเก้าอ้ี  จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 10,950.00 บาท 
(ราคาเป็นไปตามราคาที่ได้มาจากกการสืบราคาจากท้องตลาด) 
 

 
 
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงในข้อเสนอดังกล่าวด้วยครับ 
 

5.2 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)        
กองคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     
แ ล ะ ห ม ว ด  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำ นั ก งา น  จ ำ น ว น  2  ร า ย ก า ร                              
รวมทั้งสิ้น  106,950.00 บาท  (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ดังนี้ 
 

1) เค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส ำห รั บ ง าน ป ระ ม ว ล ผ ล  แ บ บ ที่  2                       
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000.00 บาท  
รวมงบประมาณตั้งไว้ 96,000.00 บาท 
(ราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2566 ) 
2)   โต๊ ะท ำงาน และ เก้ า อ้ี   จ ำน วน  1  ชุ ด  งบ ป ระมาณ ตั้ ง ไว้      
10,950.00 บาท (ราคาเป็นไปตามราคาที่ได้มาจากกการสืบราคาจาก
ท้องตลาด) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงในข้อเสนอดังกล่าวด้วยครับ 

นาย... 



 
 
นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง   
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
กระผม  นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 ข้อ 27  นั้น กระผมได้รับแจ้งจากกองคลัง ตามหนังสือบันทึก
ข้อความ ที่ กค 1701/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง       ขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      (โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่) โดยขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
จำนวน 2 รายการดังกล่าว ทั้งนี้ กระผม ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล ให้
ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ  
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง   
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
กระผม  นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 ข้อ 27  นั้น กระผมได้รับแจ้งจากกองคลัง ตามหนังสือ
บันทึกข้อความ ที่ กค 1701/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการดังกล่าว ทั้งนี้  กระผม ขออนุญาต
ประธานสภาเทศบาล ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ครับ 
  

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
 

นางสาวมนัชยา  ชื่นดี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางสาวมนัชยา  ชื่นดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลังขอนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าวนั้น เพ่ือรองรับการโอนย้ายของเจ้าหน้าที่ของกองคลัง (หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ) และทดแทนเครื่องเก่าที่ ใช้มานาน ให้สามารถ
ปฎิบัติงานในระบบออนไลน์ของทางราชการได้ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ 
 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ     
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ หากไม่มี 
กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ) กองคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ และหมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น  
106,950.00 บาท  (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น
เหนือศีรษะครับ 
 
 
 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์  และหมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน              
จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น  106,950.00 บาท  (หนึ่งแสนหกพัน-        
เก้าร้อยห้าสบิบาทถ้วน) ดังนี้ 
รายการที่  1  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่  2           
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000.00 บาท        
รวมงบประมาณตั้งไว้ 96,000.00 บาท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ  เครื่ องคอมพิ วเตอร์สำหรับ งานประมวลผล  แบบที่  2               
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 32,000.00 บาท  
ตั้งไว้ 96,000.00 บาท 
คำชี้แจง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล          

แบบที่  2  (จอแสดงภาพไม่ น้ อยกว่ า 19 นิ้ ว) จำนวน 3 เครื่ อง              
เครื่องละ 32,000.00 บาท รวมงบประมาณตั้งไว้ 96,000.00 บาท 

- รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2566 หน้า 5 ลำดับที่ 8   

 

รายการที่ขอโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  117,200.00 บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ 96,000.00 บาท 
งบประมาณ คงเหลือหลังโอนลด 21,200.00 บาท 
 
 
 
 
 

รายการ... 
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รายการที่ 2 โต๊ะทำงานและเก้าอ้ี  จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 
10,950.00 บาท  

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ โต๊ะทำงานและเก้าอ้ี  จำนวน 1 ชุด 
ตั้งไว้ 10,950.00 บาท 
คำชี้แจง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ 
1. โต๊ะทำงาน จำนวน 7  ลิ้นชัก 
2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  
3. ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
4. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  75  เซนติเมตร  
5. โต๊ะทำงาน จำนวน 7  ลิ้นชัก 

 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

1. ที่นั่งและหลังพิงบุด้วยฟองน้ำ  หุ้มด้วยหนัง PU  
2. ขาล้อเลื่อน 5 แฉก 
3. ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 
4. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนตเมตร 
5. ขนาดความกว้างไมน่้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
6. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  60 เซนติเมตร  

รายการที่ขอโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  21,200.00 บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ 10,950.00 บาท 
งบประมาณ คงเหลือหลังโอนลด 10,250.00 บาท 
 

อนุมัติ         11  เสียง 
ไม่อนุมัติ        -   เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่... 
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ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้กำหนด
จัดอบรมโครงการอบรมการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้ องถิ่ นหรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2562  และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม             
โดยกำหนดการอบรม จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 
2567 ซึ่งในเขตอำเภอเมืองเชียงรายอยู่ในรุ่นที่ 4 ในวันที่ 13 กันยายน 
2567 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   
กระผมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  ขอให้แจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือจะได้ดำเนินการตามระเบียบ
ราชการต่อไปครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 6.2 เรื่องอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ยาว  
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายปานเทพ  โชคพินิจกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าว
ครับ 

นายปานเทพ   โชคพินิจกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสกภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกทา่น ด้วยในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ฝนตกหนักและเป็นระยะเวลานาน
ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำที่บ้านลอบือ ซึ่งทางเทศบาลตำบล    
แม่ยาว ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ แต่การวางระบบท่อ      
ไม่ได้ขนาดตามที่ได้ไปสำรวจทำให้เส้นทางการสัญจรมันแคบลง  ซึ่งเกรงว่า
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวและขอสอบถามว่าจะได้
การสนับสนุนหญ้าแฝกเพ่ือเป็นการป้องกันดินสไลด์ในพ้ืนที่ รวมถึงบริเวณ
แนวตลิ่งต่าง ๆ จะมีการดำเนินการเมื่อใดครับ แล้วการจ้างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่มีการจ้างงานให้ผู้ประกอบการดำเนินงานอย่างไร เป็น
รายงาน รายวัน หรือรายชั่วโมงครับ เนื่องจากกระผมไดเ้ห็นผู้รับจ้างทำงาน
ในพ้ืนที่ ได้ไม่เต็มที่  จึงขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว          
ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครบั 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ต่อไป ขอเชิญ นายปราจิต  พลาศรัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  กล่าว
ครับ 
 
 

 
นายปราจิต... 
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นายปราจิต   พราศรัย    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนนตรี คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน จะขอสอบถามเรื่องการวางท่อ
บริเวณบ้านสันป่ายาง หมู่ที่  6 บริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง 
เนื่องจากท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวเกิดการอุดตัน  จึงอยากให้เทศบาล
ดำเนินการขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขในพ้ืนที่
ดังกล่าวครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ต่อไป ขอเชิญ  นายบุญสม   ใจยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  กล่าว
ครับ 

นายบุญสม   ใจยะ   
สมาชกิสภาเทศบาลฯ เขต 1   

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนนตรี คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร
ที่ได้ช่วยเหลือและแก้ไขเรื่องน้ำท่วมภายในพ้ืนที่ตำบลแม่ยาว แต่ขอฝาก   
ประธานสภาเทศบาลนำเรียนคณะผู้บริหารว่า สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับท่านที่จะช่วยเหลือประชาชนท้องที่ หาก
มีกิจกรรมใด ก็อยากให้ท่านและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ 
ในเขตนั้น ๆ  ทราบด้วย  

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ต่อไป ขอเชิญ  นางคำมูล    บรรเรียนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
กล่าวครับ 

นางคำมูล    บรรเรียนกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนนตรี คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางคำมูล  บรรเรียนกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่
เทศบาล ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และขอชื่นชมการทำงานของ
เจ้าหน้าที่เกษตรที่ได้ลงพ้ืนที่สำรวจได้ทันท่วงที  และขอขอบคุณ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ได้นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร      
การแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมตลิ่งในพ้ืนที่หมู่ที่  9 ซึ่งได้ลงงานไปแล้ว      
แต่เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำหลากอีก จึงทำให้พื้นที่กดังกล่าวได้รับ
ความเสียหายอีก จึงขอฝากให้นายกฯ พิจารณาให้กองช่างดำเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะตลิ่งแม่น้ำยาวที่ได้รับความเสียหายหลายจุด  รวมทั้งถนน
เพ่ือใช้ในการจราจรในหมู่บ้านและสายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จึงขอให้
ท่านนายกฯ พิจารณาให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอให้นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงตามที่  สมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่าน ได้
สอบถามครับ 
 
 

 
นายอภิรักษ์... 
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นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรี ยนประธานสภ าเทศบาล  และสมาชิ กสภ าผู้ ท รงเกี ย รติ  และ          
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่ยาว ขอชี้แจงว่า 
1. เรื่องแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตามที่ได้สำรวจร่วมกับสมาชิกสภาฯ     
นายปานเทพ  โชคพินิจกูล นั้น กระผมขอตรวจสอบรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวอีกครั้งครับ 
2. เรื่องการจ้างงานรถแบคโฮ ที่ทำงานไม่เต็มที่นั้น เป็นการจ้างเหมาแบบ
เหมางาน ซึ่งมีการวางท่อหลายจุด  แต่พอดีเกิดงานสาธารณภัยขึ้น           
จงึไดจ้้างงานให้แก้ไขปัญหางานสาธารณภัยก่อน ซึ่งจ้างเป็นรายวัน  
3. เรื่องหญ้าแฝก กระผมจะติดตามเรื่องดังกล่าวครับ 
4. เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหมู่ที่  6 บ้านสันป่ายาง นั้น     
ทางเทศบาลได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสนักงานทางหลวง
ชนบทเชียงราย ซึ่ ง พ้ืนที่ ดังกล่าว เทสบาลตำบลแม่ยาวไม่สามารถ
ดำเนินการได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่  จึงจะดำเนินการ
แก้ไขได้ครับ จึงเรียนแจ้งให้ทราบครับ 
5. เรื่องการแก้ไขปัญหาเส้นทางจากจราจรในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 
14 นั้น กระผมก็ได้ดำเนินการให้นำดินและทรายเข้าไปถมแล้วเพ่ือให้มี
การสัญจรได้ในบางจุดแล้ว  และจะให้การช่วยเหลือจนกว่าจะครบทุกจุด
ให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุดครับ 
6. เรื่องการแจ้งงานภายในพ้ืนที่ให้สมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่รับทราบนั้น     
บางกิจกรรมนั้นที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบนั้น ก็เข้าใจว่างานบางอย่างเป็นงานมี
หน่วยงานภายนอกให้การช่วยเหลือ ซึ่งไม่ทราบรายละเอียด จึงไม่สามารถ
แจ้งให้ทราบได้ครับ  ทั้งนี้  อาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ทำให้มี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงเรียนให้ทราบครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดกล่าวเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ 6 อีกหรือไม่ 
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ ขอเชิญ นายจำรุญ  กำแพงคำ กล่าวครับ 

นายจำรุญ  กำแพงคำ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอสอบถามจำนวน 2 เรื่อง  
1. เรื่องดินสไลด์ลงลำเหมืองหมู่บ้านหมู่ที่ 16 ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่าน
ไปได้ จึงเกิดเหตุการณ์น้ำไหลเข้าพ้ืนที่ทำการเกษตรที่อยู่พ้ืนที่ใกล้เคียง      
จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ  
 
 

 
 

2.ตามที.่.. 
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2. ตามที่ได้เสนอให้แก้ไขการวางท่อระบายน้ำ ซอย1 บ้านศิริราษฎร์      
หมู่ที่  14  ซึ่งทางเทศบาลก็ดำเนินการวางท่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว       
แต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบ เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมามีฝนลงหนัก
ทำให้ปริมาณน้ำมาก ทำให้ท่อดังกล่าวมีช่องว่าระหว่างท่อ จึงอยากให้ท่าน
รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะขณะนี้ มีชาวบ้านนำไม้มาปักไว้
เพ่ือให้ผู้สัญจรได้รับทราบสภาพพ้ืนผิวถนนและเป็นการป้องกันอัตราย       
ที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ กระผมจึงขอเสนอให้ท่านลงหินคลุกเส้นทางดังกล่าวครบั 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายศุภชัย ภูแสนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  กล่าวครับ 

นายศุภชัย ภูแสนทรัพย์  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอสอบถามจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  
1. ด้วยถนนสายบ้านรวมมิตร -จะต๋อเบอ - จะฟูจะก่า  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา            
มีฝนตกหนักและติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดดินสไลด์และมีต้นไม้ล้มขวาง
ถนน  ซ่ึงในหลาย ๆ พ้ืนที่ก็เกิดเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติเช่นกันซึ่งในเบื้อ
ต้น กระผมได้ประสานมาทางเทศบาลตำบลแม่ยาวแล้ว  และได้ประสานงาน
กับหน่วยต้นน้ำแม่ซ้าย ว่าขอให้ช่วยปรับดินสไลด์ระหว่างเส้นทางดังกล่าว 
ด้วยเด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ซึ่งจะมีบางจุดที่รถไถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขอนำเรียนนายกเทศมนตรีจ้าง        
รถแบคโฮดำเนินการขุดตอไม้ เพราะเกรงว่าหากเกิดมีเหตุการณ์ฝนตกหนัก
มาอีก ตอไม้ต่างๆ จะไหลลงมาขวางเส้นทางจราจรอีก จึงขอนำเรียนให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 
2. ขอประสานในการช่วยเหลือในการล้างดินโคลนที่ไหลเข้าท่วมบ้านราษฎร์ 
ด้วยขณะนี้ มีบางบ้านน้ำลดแล้ว แต่บริเวณบ้านยังมีดินโคลนเต็มพ้ืนบ้าน 
จึงขอประสานไว้ก่อน หากน้ำลดและแดดออกแล้ว ก็ขอให้ทางเทศบาลช่วย
นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยชาวบ้านล้างพ้ืนบ้านให้ด้วยครับ  เพราะมันเยอะ    
และหนามาก  ขอบคุณครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาล    
ไดก้ล่าวมาครับ 
 
 
 
 
 

นายอภิรักษ์... 
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นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามดังนี้ 

1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้แจ้งความเสียหายให้กับคณะผู้บริหาร
ทราบ  ซึง่ทางเทศบาลจะได้นำถุงบิ๊กแบ็คไปลงในพ้ืนที่ดังกล่าวครับ 

2. เรื่องการช่วยเหลือถนนสายบ้านรวมมิตร -จะต๋อเบอ - จะฟูจะก่า   
หากวันนี้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว  กระผมก็ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ลงพ้ืนทีเ่พ่ือสำรวจร่วมกันครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดกล่าวเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ 6 อีกหรือไม่ 
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ ขอเชิญ นางคำมูล  บรรเรียนกิจ กล่าวครับ 

นางคำมูล   บรรเรียนกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้แจ้งใน
แอฟริเคชั่นไลน์กลุ่ม มิสเตอร์เตือนภัย นั้น หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ บริเวณ
ดอยบ่อแร่ เกิดดินสไลด์  ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปได้ ซึ่งก็ต้องรอให้ฝน
หยุดตก จึงจะดำเนินการแก้ไขได้ จึงขอนำเรียนให้ท่านทราบ เพ่ือจะได้
ดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ และขณะนี้  เกิดดินสไลด์ทำให้ตลิ่งลำน้ำยาว        
พังลงมาเพ่ิมอีก 2 จุด จึงขอนำเรียนให้ทราบ    
สำหรับเรื่องหินคลุก ที่ ได้ท่านแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนั้น  หากได้
ดำเนินการจัดซื้อแล้ว และสามารถนำหินคลุกลงพ้ืนที่ได้ ก็ขอให้ท่านนำหิน
คลุกลงพ้ืนที่ที่ได้สำรวจเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนด้วยค่ะ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าว
ครับ 

นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอขอบคุณ 
นายกฯ ที่ท่านได้เดินทางไปสำรวจพ้ืนที่พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน 
บ้านห้วยหลุหลวง ทั้งนี้ ดิฉันมีเรื่องจะสอบถาม อยู่ 2 เรื่องดังนี้ 
1. การซ่อมแซมตลิ่งบ้านพนาสวรรค์ ที่ผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขงาน    
เมื่อคราวก่อนนั้น ขณะนี้เกิดดินสไลด์ ทำให้งานที่ผู้รับเหมาได้ซ่อมแซม และ
พ้ืนที่ดินบางส่วนนั้น สไลดล์งน้ำเรียบร้อยแล้ว 
2. การสัญจรตามถนนเส้นทางบ้านลอบือ ตามที่ นายปานเทพ  โชคพินิกูล
ได้แจ้งไว้นั้น  เป็นเส้นทางที่ได้รับความเสียหายมากจริง ๆ หากเป็นไปได้ก็
อยากให้ท่านให้ความเห็นใจในการช่วยเหลือเส้นทางดังกล่าวก่อน รถยนต์
เดินทางไม่ ได้   ชาวบ้านก็ ไม่สามารถนำข้าวเปลือกลงมาโรงสีข้าวได้  
รถจักรยานยนต์ ก็ขับๆ เข็น ๆ เพราะบางพ้ืนที่ไม่สามารถขับได้ จึงขอให้
นายกฯ พิจารณาด้วยค่ะ 

นายสงกรานต์... 
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นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายอินทอง   ชมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กล่าวครับ 

นายอินทอง   ชมภูศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม       
นายอินทอง ชมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กระผมขอรายงาน    
การจัดการของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทสบาลว่า  อยากแรกการ
รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสาธารณภัยที่ผ่านมานั้น โดยเฉพาะบ้านบริวาร
ของหมู่ที่ 10 ที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าบ้านอื่นๆ  ซึ่งกระผมก็รายงาน
ทางเทศบาลรับทราบและทางเทศบาลก็ได้ให้การช่วยเหลือและแก้ไขเป็น
อย่างดี จึงขอให้สมาชิกสภาฯ รายงานให้ชัดเจนและ       ให้ช่วยประสานกับ
ฝ่ายปกครองให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  และในวันพรุ่งนี้ กระผมก็แจ้งสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านว่า ท่านใดอยากมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำแนวตลิ่งบริเวณ
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้  
กล่าวมาครับ 

นายอภิรักษ์   อินตะวัง 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม        
ขอชี้แจงตามท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งมานั้น 

1. เรื่องหินคลุก ลงพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขการวางท่อระบายน้ำ ซอย1          
บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่  14 นั้น กระผมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สำรวจ อีกครั้งครับ 

2. เรื่องการป้องกันตลิ่งที่ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเกิดดิน
สไลด์เพ่ิมเติมนั้น กระผมได้เห็นหน้างานแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่ช่าง
สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมอย่างด่วนครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูในเรื่อง
ของฝนฟ้าอากาศด้วย  

3. เรื่องถนนเส้นทางบ้านลอบือ  กระผมได้สั่งการให้ผู้รับจ้างลงพ้ืนที่
แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ  
จึงขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ทราบครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว กล่าวครับ 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตน์... 
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นางสาวศิริรัตน์  สันธ ิ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี              
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  ดิฉัน นางสาวศิริรัตน์  สันธิ ปลัดเทศบาล
ตำบลแม่ยาว ขอนำเรียนว่า ตามที่สมาชิกสภาฯ ท่านปราจิต พลาศรัย       
แจ้ ง เรื่ อ งการ เจ าะขุ ด วางท่ อ  ห มู่  6  บ้ าน บ้ าน สั น ป่ าย าง นั้ น                   
ท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ดิฉันดำเนินการพบกับ ผอ.แขวงทาง
หลวงชนบทเชียงราย และได้ยื่นหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้การ
ช่วยเหลือพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งท่านผอ. แขวงฯ ก็รับทราบปัญหาว่าพ้ืนที่ดังกล่าว
ว่าเป็นพ้ืนที่รับน้ำ และมีผู้ เปราะบางคือผู้ พิการที่ ไม่สามารถช่วยเหลือ      
ตัวเองได้อยู่ ในพ้ืนที่ดังกล่าว และทางท่าน ผอ.แขวงฯ ก็แจ้งว่าจะให้
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแขวงฯ เป็นผู้เข้ามาสำรวจพ้ืนที่เอง ซึ่งหากมีการนัด
หมายการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงฯ แล้ว ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล
จะแจ้ งให้ สมาชิ กสภาฯ ในพ้ืนที่ รับทราบอีกครั้ งคะ และที่ ผ่ านมา            
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวก็ได้ให้นโยบายว่าหลังการประชุมใด ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมฝ่ายปกครอง รวมทั้งการประชุมสภาเทศบาลฯ หลังจากมี
การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันถัดไป ให้มีการประชุมของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือนำข้อหารือที่ได้รับมาปรึกษาหาแนวทางการทำงานต่อไป  สำหรับใน
เรื่องของการบัญชาการนั้น ท่านนายกฯ จะเป็นผู้บัญชาการรวมถึงการ
ตัดสินใจในการทำงานเอง จึงขอชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวให้ที่สภาเทศบาลตำบลแม่ยาวทราบค่ะ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายมนตรี  เม่อแลกู่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 

นายมนตรี  เม่อแลกู่ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิ กสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมเรื่อง
อยากจะสอบถามจำนวน2 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่องดินสไลด์บนถนนทางหลวงชนบทบริเวณบ้านกระผมนั้น         
ได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทแล้วหรือยังครับ ซึ่งทาง
เทศบาลก็ได้ดำเนินการให้รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ไปปรับเกลี่ยถนนให้
ดำเนินการสัญจรไปได้ และกระผมเข้าไปดูพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วนั้น ดินสไลด์ได้
หล่นทับร่องระบายน้ำทั้งหมด  ซึ่งกระผมเกรงว่าระบายน้ำจะไม่สะดวก จึง
อยากให้ทางเทศบาลดำเนินการขุดลอกร่องน้ำดังกล่าวด้วย  

2. เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น ควรจะจัดทำ
แบบสรุปให้ทางสภาฯ หรือทางประชุมฝ่ายปกครองได้รับทราบว่าแต่ละวันได้
ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง และมีจุดไหนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ง ในวันนี้ 
ทางสภาเทศบาลฯ ก็ยังไม่ได้รับทราบว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหน มีความเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ 

นายสงกรานต์... 
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นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้  
กล่าวมาครับ 

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามดังนี้ 
สำหรับเรื่องดินสไลด์ดินสไลด์บนถนนทางหลวงชนบทนั้น กระผมได้
ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงรายทราบแล้ว  ซึ่งท่านได้
แจ้งมาว่า ด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทเชียงรายได้รับแจ้งจากเหตุที่อ่ืน ซึ่ง
มีความเสียหายหนักมาก จึงขอไปดำเนินการแก้ไขในจุดอ่ืนก่อน  หากแล้ว
เสร็จจะรีบมาดำเนินการช่วยเหลือในบริเวณดังกล่าวให้ครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ขอเชิญ นายปานเทพ   โชคพินิจกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าว
ครับ 

นายปานเทพ   โชคพินิจกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม            
นายปานเทพ  โชคพินิจกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ด้วยหมู่บ้าน
ลอบือ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้  ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก  จึงอยากให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ช่วยพิจารณาแจกจ่ายถุง
ยังชีพให้กับราษฎร แต่ขอเป็นถุงยังชีพที่ เป็นของเทศบาลตำบลแม่ยาว        
โดยแท้จริง โดยไม่ได้เอามาจากที่อ่ืน ถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีตบลแม่ยาว       
เป็นผู้แจกจ่ายจริง แต่สิ่งของมิใช่ของเทศบาล  กระผมจึงอยากให้เทศบาล
ตำบลแม่ยาว มีการแจกจ่ายถุงยังชีพในนามเทศบาลโดยแท้จริงครับ  
 

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ด้วยเทศบาลได้ดำเนินการขอรับการอุดหนุนถุง     
ยังชีพจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ หากชาวบ้านเดือดร้อนก็ขอให้แจ้งมา     
ยังเทศบาล ทั้งนี้ ขอให้มีการแจ้งจำนวน ที่ชัดเจน เทศบาลก็ยินดีให้การ
ช่วยเหลือครับ 
 
 
 

นายสงกรานต์... 
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